

ประจำวันที่ 22-28 สิงหาคม 2561

“สนธิรัตน์”ประชุมร่วมภาคเอกชน ประเมินส่งออกปีนี้มีโอกาสเติบโตสูงถึง 9%

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมการค้า ธุรกิจบริการ และการลงทุนในต่างประเทศ (D4) ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงทิศทางการส่งออกที่เหลือของปีนี้ โดยภาคเอกชนประเมินว่าการส่งออกทั้งปี 2561 น่าจะทำได้มูลค่า 2.57 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9% มีปัจจัยบวกมาจากการขยายตัวของ การส่งออกสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5% และสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น 11%

“เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ภาคเอกชนมองว่าการส่งออกปีนี้มีโอกาสโตสูงถึง 9% แม้ว่าจะมีเทรนด์วอร์เกิดขึ้น แต่การส่งออกก็ยังทำได้ดี โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมที่หลายตัวการส่งออกเป็นบวก ส่วนสินค้าเกษตร มีทั้งบวก ทรงตัว และติดลบ แต่ภาพรวมก็ยังเป็นบวก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะนำตัวเลขของเอกชน มาประเมินภายในร่วมกับข้อมูลจากทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ อีกที ก็จะได้เป้าหมายการส่งออกปีนี้ โดยตอนนี้เป้าหมายอยู่ที่ 8% ส่วนจะเพิ่มขึ้นเท่าไรต้องมาประเมินกันก่อน แต่ทิศทางดีขึ้นไปแน่”

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ ในส่วนของข้าว เอกชนประเมินว่าจะส่งออกได้มูลค่า 5,600 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 8% อาหาร มูลค่า 20,200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10% ซึ่งเป็นตัวที่เติบโตได้ดี ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง มูลค่า 2,850 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2% โดยที่เพิ่มขึ้นน้อย เพราะผลผลิตน้อย ทำให้ส่งออกได้ลดลง แต่ขายได้ราคาดีขึ้น น้ำตาลทราย มูลค่า 2,600 ล้านเหรียญสหรัฐ จะขยายตัว 0-2% เพราะราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกลดลงต่ำสุดรอบ 11 ปี แต่ปริมาณการส่งออกยังทำได้สูง ส่วนยางพารา จะส่งออกได้มูลค่า 5,450 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 10% ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาตลาดโลกปรับตัวลดลง

ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม เอกชนมองว่า อิเล็กทรอนิกส์ จะส่งออกได้มูลค่า 41,200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12% ยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่า 40,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 18% เครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 6% เม็ดพลาสติก มูลค่า 14,200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 12% น้ำมันสำเร็จรูป มูลค่า 8,650 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 20% วัสดุก่อสร้าง มูลค่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 15% ผลิตภัณฑ์ยาง มูลค่า 11,300 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 10% เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ มูลค่า 8,200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 8% สิ่งทอ มูลค่า 7,300 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 9% เคมีภัณฑ์ มูลค่า 8,600 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 19% ส่วนอัญมณีและทองคำ มูลค่า 12,800 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวที่ 0%

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ปัจจัยที่ต้องติดตามจากนี้ไป ยังคงเป็นเรื่องสงครามการค้า ที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีก รวมทั้งจะต้องติดตามทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนมีความกังวล ส่วนการขับเคลื่อนการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ ยังคงเน้นการสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องทำให้เข้มข้นมากขึ้น

ที่มา Commerce News Agency

'ชุดิมา' จัด ธกส. !! ค้านเช่าโกดัง ชง นบข. ชี้ขาด

น.ส.ชุดิมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากโมเดลที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) จะจ้างโรงสีฝากเก็บข้าวโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (จำนำยุงฉาง) ปีการผลิต 2561/2562 ไม่ใช่นโยบายของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เนื่องจากโครงการกำหนดว่า สถาบันเกษตรกร (เช่น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล) ที่เข้าร่วมโครงการต้องรับซื้อข้าวจากสมาชิกในราคาที่กำหนด เช่น ข้าวหอมมะลิ ต้นละ 11,800 บาท จะได้ค่าฝากเก็บต้นละ 1,500 บาท เก็บอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งค่าฝากเก็บ 1,500 บาท/ตันนี้ สถาบันเกษตรกรได้รับ 1,000 บาท และสถาบันต้องจ่ายให้สมาชิก 500 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์ต้องมียุงฉางเก็บเป็นของตัวเอง

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การดำเนินการเช่าคลังโรงสีเก็บข้าวของ สกต. หากเป็นการดำเนินธุรกิจของ สกต. ก็ทำได้ แต่อย่ามาใช้เงินในโครงการ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะส่งเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุม นบข. วันที่ 24 ก.ย. 2561 ซึ่งต้องจับตาที่ประชุมจะมีความเห็นอย่างไร

สอดคล้องกับ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่กล่าวว่า ไม่เห็นด้วย ต้องไม่ทำเลย เพราะแค่โรงสีเอาข้าวไปหมუნเวียนขาย ก็เท่ากับรัฐออกเงินให้โรงสีซื้อข้าว ใครได้กำไร หากถูกโกง เอาข้าวคุณภาพต่ำ หรือ เอาข้าวผิดชนิดมาใส่แทน เปิดช่องให้ทุจริตกันแบบมโหฬารแล้วใครจะรับผิดชอบ ซึ่งหากสมาชิกผู้ถือหุ้น สกต. ขาดทุนมาก ๆ รัฐบาลก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบต่ออีก

"เรื่องนี้เข้าที่ประชุม นบข. เมื่อไหร่ จะไม่ปล่อยให้ไปนะ ธุรกิจสหกรณ์ไม่ควรจะเป็นธุรกิจเชิงกำไร แต่เป็นเครื่องมือของใครบางคน ไม่ใช่นโยบายรัฐที่ต้องการจะหาเงิน"

ด้าน นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า โรงสีอาจถูกมองภาพว่า ไปร่วมมือกับ สกต. เพื่อเอาค่าฝากเก็บ 1,500 บาทต่อตัน ของชาวนา มาเป็นค่าบริหารจัดการไม่ถูกต้อง ดังนั้น ธ.ก.ส. จะต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่า 1.เป็นธุรกิจปกติของ ธ.ก.ส. หรือไม่ 2.รัฐบาลอนุมัติหรือไม่

ด้าน นายมรกต พิธรัตน์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า โครงการจำนำยุงฉาง กรณีที่สหกรณ์มีโกดังเป็นของตัวเองและมีเครื่องมือในการเก็บรักษาข้าว ธ.ก.ส. จะให้กู้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท หรือเก็บรักษาข้าวไม่เกิน 2 หมื่นตัน กรณีที่ไม่มีโกดังเป็นของตัวเอง ต้องไปทำสัญญากับโรงสีที่มีพื้นที่ในการเก็บรักษาและดูแลข้าว ธ.ก.ส. จะปล่อยให้ไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือปริมาณไม่เกิน 1 หมื่นตัน

ทั้งนี้ ในการว่าจ้างให้โรงสีทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาข้าวนั้น จะมีสัญญาชัดเจน โดยจะมีบัญชีสมาชิกสหกรณ์ว่า เป็นข้าวใครบ้าง มีเครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพข้าว ซึ่งขณะนี้ ใช้มาตรฐานกรัมข้าว 42% คือข้าวเปลือก 100 กิโลกรัม แปรเป็นข้าวสารได้ 42 กิโลกรัม ดังนั้น เมื่อข้าวที่เข้าไปฝากไว้กับโรงสีในฐานะผู้รับฝากรู้ว่าปริมาณเท่าไร คุณภาพอย่างไร และมีสัญญาชัดเจน ดังนั้น เมื่อมีการไถ่ถอน ก็ต้องได้ตรงตามเงื่อนไขสัญญาที่ทำกัน

"เรายืนยันว่า ขั้นตอนที่เราทำโปร่งใส และเป็นไปตามการค้าเสรี และจำนวนที่เข้าโครงการ คือ ไม่เกิน 2 ล้านตันข้าวเปลือกเท่านั้น ไม่ได้รับจำนำทุกเมล็ด และจะมีการตรวจสอบร่วมกันทุก ๆ เดือน ระหว่าง ธ.ก.ส. สหกรณ์ และโรงสี และเราทำเป็นโมเดล ทั้งนครสวรรค์ ลพบุรี ร้อยเอ็ด และนครนายก ได้ผลสำเร็จที่ดี"

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

ไทยใช้เวทีถกคณะทำงานส่งเสริมการค้านัดแรก ขอจีนเพิ่มนำเข้าผลไม้ รังนกแดง ข้าว ดูแลจุด เครื่องหมายการค้า

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างไทย-จีน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2561 ที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางในการขยายการค้าจากปัจจุบัน 73,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้บรรลุเป้าหมาย 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2564 เพิ่มจากเดิม 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และเพิ่มความร่วมมือในการค้าขายระหว่างกันให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ในด้านการค้าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผัก ผลไม้ อาหาร และสินค้าฮาลาล ไทยได้ขอให้จีนอำนวยความสะดวกสินค้าผักและผลไม้ของไทยเข้าสู่ตลาดจีนเพิ่มเติมจากตลาดเมืองหลักในปัจจุบัน เช่น เชียงไฮ้ คุณหมิง กว่างโจว ให้ขยายไปเมืองใหม่ มณฑลใหม่ เช่น ฉิงตู ฉงชิ่ง ซีอาน ชินเจียง ชิงต่าว เป็นต้น และขอให้จีนอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบทางการค้าของจีนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลระดับมณฑล เนื่องจากมณฑลต่างๆ ของจีนยังมีการกำหนดกฎระเบียบทางการค้าที่ต่างกันไปและเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของรัฐบาลกลาง

ขณะเดียวกัน ไทยได้ขอให้จีนเร่งรัดเดินทางมาตรวจโรงงานข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ไทยได้ยื่นขอให้ตรวจสอบไว้ และยังเหลือค้างอยู่อีก 54 ราย จากที่จีนได้ตรวจขึ้นทะเบียนให้ไทยแล้ว 49 โรงงาน เพื่อให้โรงสีข้าวไทยที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน และผ่านการตรวจสอบ มีโอกาสส่งออกไปจีนได้ ขอให้อนุญาตให้นำเข้ารังนกแดงจากไทย ซึ่งกรมปศุสัตว์ของไทยได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยต่อการบริโภคเพิ่มเติมจากที่จีนให้นำเข้ารังนกขาวจากไทย รวมทั้งขอให้เร่งรัดพิจารณาขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย 3 รายการ คือ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง มะขามหวานเพชรบูรณ์ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ได้ยื่นขอไว้แล้วด้วย

“ในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไทยได้หารือกับจีนถึงแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการนำชื่อสามัญไปจดทะเบียน โดยได้ยกตัวอย่างกรณีมีผู้ประกอบการจีนนำชื่อ “หมอนทอง” ซึ่งเป็นชื่อสามัญไปขอจดเครื่องหมายการค้าในจีน โดยที่ผ่านมา ไทยได้ขอให้จีนปฏิเสธและไม่รับจดชื่อดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว เพื่อปฏิบัติตามหลักการสากลของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโลก” นางอรมนกล่าว

ส่วนความร่วมมือด้านอื่นๆ ทั้งสองฝ่ายจะเน้นการส่งเสริมให้เอกชนไทยและจีนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างกัน โดยจีนได้เชิญไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้านำเข้า China International Import Expo ที่จะจัดขึ้นในเดือนพ.ย.2561 ที่เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านำเข้าครั้งใหญ่ตามนโยบายของประธานาธิบดีจีนที่สนับสนุนให้เพิ่มการนำเข้า

สำหรับคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรค ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC) ครั้งที่ 6 ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับนายหวัง หย่ง มন্ত্রীแห่งรัฐของจีน ได้มีมติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2561 และหลังประชุม ได้มีการลงนามใน MOU เพื่อจัดตั้งโดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับนางเกา เยี่ยน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีน

ที่มา Commerce News Agency

นายกฯ พอใจความก้าวหน้าแปลงใหญ่ ชี้อายุลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต-รายได้

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจผลการดำเนินงานส่งเสริมระบบนาแปลงใหญ่ที่พบว่า เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการรวมกลุ่มทำนา เนื่องจากทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ทั้งของวิสาหกิจชุมชนด้านข้าวและสหกรณ์การเกษตร

"รายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,325 บาทต่อไร่โดยปีแรกที่เริ่มทำเพิ่มขึ้น 115 บาทต่อไร่ ปีที่ 2 เพิ่มขึ้น 1,211 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.50 ขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 19.02"

พล.อ.ประยุทธ์ เน้นย้ำว่า รัฐบาลได้จัดทำโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2558 - 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี ช่วยเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการข้าวของชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดการคุณภาพ และการตลาด เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

"นาแปลงใหญ่เป็นหนึ่งในเครื่องมือแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำอย่างยั่งยืน โดยขณะนี้มีการแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสิ้น 1,902 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 2,433,172 ไร่ เกษตรกรจำนวน 175,647 ราย ในพื้นที่ 71 จังหวัด แบ่งเป็นกลุ่มต่อเนื่องปี 2558 - 2560 จำนวน 1,172 แปลง และกลุ่มใหม่ปี 2561 จำนวน 30 แปลง"

สำหรับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานข้าว นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานว่ามีเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP แล้ว 854 แปลง เกษตรกร 47,700 ราย พื้นที่ 594,916 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 300,000 ตันและภาครัฐตั้งเป้าให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบและเข้ารับการตรวจใบรับรองในปี 2562 อีก 127,947 ราย พื้นที่ 1.8 ล้านไร่

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีระบุว่าเกษตรกรจะต้องรู้จักปลูกพืชเสริมหรือทำเกษตรแบบผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลผลิตขาย เพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปี ป้องกันปัญหาผลกระทบที่เกิดจากราคาข้าวตกต่ำในวันข้างหน้า

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

บีส่องออกสบช่อง “จำนำยุงฉาง” เวียนขายสต็อกข้าวพื้นส่วนต่าง

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวเปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และตัวแทนโรงสีภาคอีสาน เพื่อหารือถึงแนวทางป้องกันปัญหาจากการที่มีผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ในประเทศร่วมมือกับข้าราชการบางหน่วยงาน และสหกรณ์บางแห่งเตรียมใช้ช่องโหว่ของโครงการจำนำยุงฉาง ปี 2561/2562 หรือเรียก “โมเดลชะลอการขาย” เพื่อดูดซัพพลายข้าวเปลือกหอมมะลิ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไปถือครองไว้รายเดียว และนำข้าวเปลือกหอมจังหวัด (ข้าวหอมมะลิที่ปลูกในภาคกลาง) ซึ่งมีราคาถูกกว่ามาสวมสิทธิ์แทน โดยข้าวทั้ง 2 ชนิดมีส่วนต่างราคาตันละ 2,000 บาทหากดำเนินการสำเร็จ จะทำให้ผู้ส่งออกรายนี้มีปริมาณสต็อกข้าวหอมมะลิ 1 ใน 4 ของผลผลิตของทั้งประเทศ สามารถผูกขาดและกำหนดราคาส่งออก ทูบราคาผู้ส่งออกรายอื่นได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในฤดูกาลนี้ปรับตัวลดลง และชาวนาจะได้รับความเสียหาย

โมเดลนี้เกิดจากการอาศัยช่องโหว่ของโครงการจำนำยู้งฉาง ที่เดิมรัฐบาลดำเนินการมาหลายปีแล้ว กำหนดให้ชาวนานำข้าวเปลือกหอมมะลิมาเข้าร่วมโครงการ และจะได้รับเงินค่าข้าวตันละ 11,800 บาท ค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว และค่าขึ้นยุ้งตันละ 1,500 บาท ซึ่งแต่ละปีรัฐกำหนดเป้าหมายปีละ 2 ล้านตัน

จากผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยปีละ 7-8 ล้านตัน แต่เกษตรกรเข้าร่วมจำนวนน้อยเพราะไม่มียู้งฉาง ปีที่ผ่านมาจึงมีสหกรณ์แห่งหนึ่งในภาคอีสาน พัฒนารูปแบบโดยเช่าคลังโรงสีฝากเก็บข้าวแทนยู้งฉางโดยโรงสีจะจ่ายค่ารวบรวมข้าวให้สหกรณ์ตันละ 200 บาท จึงเริ่มมีผู้เข้าร่วมประมาณ 10,000-20,000 ตัน ล่าสุด ผู้ส่งออกข้าวรายนี้เห็นช่องทางจึงดำเนินการผ่านโครงการบริหารจัดการข้าว ปี 2561/2562 โดยมีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ทั่วประเทศเข้าร่วมรับจำนำข้าว

จากเกษตรกรที่ไม่มียู้งฉาง และส่งมอบเข้าคลังของโรงสีในเครือข่ายของผู้ส่งออกรายนี้เพื่อนำมาปรับปรุงซึ่งโรงสีจะจ่ายให้ สกต.เป็นค่ารวบรวมข้าวตันละ 200 บาท และ สกต.จะได้เงินค่าขึ้นยุ้งจากรัฐบาลตันละ 1,500 บาท แทนเกษตรกร และจะดึงเงินส่วนนี้เก็บไว้ 1,000 บาท และแบ่งให้เกษตรกรที่ไม่มียู้งแต่อยากเข้ามาใช้สิทธิ์ตามโครงการ 500 บาท โดย สกต.จะจ่ายค่าเช่าคลังให้โรงสีเป็นเวลา 6 เดือน เดือนละ 200 บาทต่อตัน ซึ่งมีเงื่อนไขว่าโรงสีรับรองจะซื้อข้าวที่เก็บไว้คืนเมื่อ สกต.ต้องการขาย เมื่อนำข้าวเปลือกนั้นมาสีแปรจะแบ่งอัตรากำไรกัน ทั้งนี้ ในโครงการไม่กำหนดเงื่อนไขขอบเขตการซื้อขาย หมายความว่า สกต.จากภาคกลางสามารถที่จะไปตั้งจุดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิในภาคอีสาน แล้วขนส่งมาสีที่ภาคกลางได้

แหล่งข่าวกล่าวว่า ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น คือ 1) รัฐบาลจะต้องเสียเงินค่าขึ้นยุ้งฉางตันละ 1,500 บาท จำนวน 2 ล้านตัน รวม 3,000 ล้านบาท แต่ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยแท้จริง เพราะเงินนี้ก็ถูกหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และเกษตรกรได้แค่ตันละ 500 บาท 2) ผู้ส่งออกรายนี้สามารถดึงข้าวจากโรงสีไปใช้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการนำข้าวไป ซึ่งแย้งว่าโครงการรับจำนำในอดีตที่มีข้อกำหนดว่า โรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน 100% ของมูลค่าข้าว และห้ามขนย้ายข้าวข้ามเขตจากภาคอีสานไปสีที่ภาคกลาง เพราะมีความเสี่ยงที่ข้าวจะถูกสับเปลี่ยนตอนไถ่ถอน ทำให้อาจมีการนำข้าวหอมมะลิที่รับจำนำมาในราคาแพงไปส่งออกและนำข้าวหอมจังหวัดที่ปลูกในภาคกลางเข้ามาสวมสิทธิ์คืนหลวงแทน เมื่อสิ้นสุดโครงการ

ทั้งนี้ ไม่เพียงจะทำให้ผู้ส่งออกรายนี้ได้กำไรจากส่วนต่างตันละ 2,000 บาท คู่มคักกับการขนข้าวจากอีสานมาสีที่โรงสี จ.พิจิตร/ชัยนาทเท่านั้น เพราะกำไรต่อที่ 2 คือ ผู้ส่งออกรายนี้ยังสามารถไปขายออร์เดอร์ส่งออกล่วงหน้าโดยตัดราคาคู่แข่งรายอื่นได้ เช่น ถ้าราคาตลาด 950 เหรียญสหรัฐ/ตัน ก็ไปขาย 900 เหรียญสหรัฐ เพราะมีข้าวที่ต้นทุนคงที่อยู่ที่ในสต็อกแล้ว 3) ผลสุดท้ายผู้ส่งออกรายอื่นเสียหายตายหมด ส่งผลให้จำนวนผู้ประกอบการในตลาดลดลงก็เกิดการผูกขาดทางการค้า 4) ระดับราคาส่งออกในตลาดโลกเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมาก เมื่อมีการตัดราคาขายต่ำ ๆ ก็จะเป็นการชี้้นำให้ราคาตลาดลดลงไปอีก ซึ่งนั่นจะเป็นจังหวะพอดีที่ต้องไถ่ถอนข้าวจากโครงการยู้งฉางทำให้ผู้ส่งออกรายดังกล่าวสามารถซื้อข้าวหอมจังหวัดราคาถูก ๆ ไปส่งคืนหลวง 5) ราคาข้าวทรุดลงทั้งระบบเกษตรกรบางกลุ่มที่ยังมีข้าวเหลืออยู่ ก็จะได้รับ ความเสียหาย และ 6) เมื่อถึงเวลาไถ่ถอน สกต.ในฐานะผู้รับฝากเก็บข้าวก็ต้องรับผิดชอบ เมื่อข้าวที่ซื้อมาเป็นข้าวหอมจังหวัดไม่ใช่ข้าวหอมมะลิอย่างที่รับเก็บในตอนแรก ก็จะไปสู่การฟ้องร้อง สกต. ประเด็นนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงมาก เพราะจุดโหว่อีกอันคือ ตามระบบนี้ไม่ได้กำหนดให้มี “บริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว” หรือเซอร์เวย์อร์ เข้าไปตรวจสอบ เหมือนกับโครงการรับจำนำข้าวในอดีต

“วิธีการนี้คล้ายกับที่บริษัทส่งออกข้าวที่โด่งดังในอดีตที่เสียเพียง บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ อะกรี เทรดิง ได้ทำการอุปสตอกข้าวรัฐบาลมาครองไว้รายเดียว ส่งผลให้ผู้ส่งออกรายอื่นไม่สามารถแข่งขันได้ เป็นการจับเสียมือเปล่า

ไม่มีการลงทุน แต่สร้างความเสียหายทั้งระบบ ต่อคำถามที่ว่าผู้ส่งออกทรายอื่น-โรงสีรายอื่นต่างรู้ แต่เกรงว่าไม่สามารถยับยั้งได้ เพราะมีอำนาจเบื้องหลังผู้ส่งออกทรายนี้ ทางผู้ประกอบการจึงหารือกันว่า จะมีแนวทางอย่างไรเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้รับทราบ เพื่อให้กำหนดแนวทางป้องกันล่วงหน้า ก่อนที่โครงการนี้จะเริ่มขึ้นในอีก 2 เดือนข้างหน้า โดยการกำหนดเงื่อนไข 1) ให้โรงสีแต่ละพื้นที่เข้าร่วมเท่านั้น ห้ามไม่ให้มีการขนย้ายข้าวข้ามเขต เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ และเพิ่มการแข่งขัน 2) โรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการต้องวางหลักทรัพย์ 100% ของมูลค่าข้าว”
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ไทยคุยจีนซื้อข้าวเพิ่ม พาณิชย์ เจรจาคอฟโกนำเข้าแสนตันที่ 6 เล็งลงนามอีกล้านตัน

นางมนัสสินิตย์ จิรวัดน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน (เจซีเศรษฐกิจ) ครั้งที่ 6 วันที่ 24 ส.ค. 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาลนั้น ในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศจะหารือกับบริษัท คอฟโก ซึ่งเป็นหน่วยงานนำเข้าข้าวของรัฐบาลจีน เพื่อเจรจาให้นำเข้าข้าวจากไทยในส่วนของแสนตันที่ 6 ที่เป็นส่วนของการลงนามซื้อขายข้าวล้านตันแรก โดยลงนามภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบัน หลังจากที่มีการเจรจายังไม่มีความคืบหน้า เพราะกำลังตกลงเรื่องราคาซื้อขายข้าวระหว่างกันอยู่

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมเจซีครั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศมีแผนที่จะให้ทางจีนลงนามสัญญาซื้อขายข้าวในส่วนของล้านตันที่ 2 หลังจากที่ยกก่อนหน้านี้ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เบื้องต้นไปก่อนหน้านี้ คาดว่าผลการหารือน่าจะออกไปในทิศทางที่ดี เพราะไทยและจีนมีความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูง ดังนั้นไทยจะพยายามผลักดันให้จีนลงนามซื้อขายสินค้าเกษตร

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวไทยไปตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลงอย่างมาก เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทยมีราคาเพิ่มสูงขึ้น โดยเคยขึ้นไปแตะระดับ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ทำให้ฮ่องกงต้องหันนำเข้าข้าวหอมจากประเทศอื่นทดแทน โดยคาดว่า การส่งออกข้าวไทยไปตลาดฮ่องกงปีนี้สัดส่วนจะลดลงประมาณ 10% หรือจากปี 2560 ที่สัดส่วนการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงอยู่ที่ 65.9% ลดเหลือ 54-55% และคาดว่าเวียดนามจะมีสัดส่วนการส่งออกข้าวไปฮ่องกงในปีนี้อีกเพิ่มขึ้น

รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฮ่องกง ระบุว่า ช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) 2561 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆ 1.79 แสนตัน ลดลง 1.9% เทียบช่วงเดียวกันปี 2560 โดยนำเข้าข้าวจากไทย 1.03 แสนตัน ลดลง 16.9% ประกอบด้วยนำเข้าข้าวขาว 3,200 ตัน ข้าวหอมมะลิ 9.41 หมื่นตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 6,000 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 57.7% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด ซึ่งลดลง 15.3% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 อยู่ที่ 68.1% รองลงมาคือ เวียดนาม ซึ่งฮ่องกงนำเข้าข้าวจากเวียดนาม 4.13 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 29.5% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2560 คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.1%

ที่มา โพสต์ทูเดย์

กระแสเห่อ กข43 มาแรง แปลงใหญ่ไม่พอบ้อนตลาด

นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เผยถึงความคืบหน้าโครงการส่งเสริมปลูกข้าว กข 43 พันธุ์ข้าวน้ำตาลดำที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานและผู้ต้องการลดความอ้วน ที่ได้เปิดตัวและเริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในฤดูนาปี 2559/2560 ว่า ขณะนี้ตลาดมีความต้องการ

ค่อนข้างมาก เฉพาะปีนี้มีการสั่งซื้อข้าว กข 43 จำนวน 10,000 ตันข้าวสาร แต่ความสามารถในการผลิตยังทำได้เพียง 7,000-8,000 ตันข้าวสารเท่านั้น

สาเหตุมาจากการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัชวาลย์ยังทำได้ไม่มาก เนื่องจากการปลูกในช่วงแรก การส่งเสริมยังอยู่ในเขต สุพรรณบุรี และชัยนาท มีพื้นที่ 75 ไร่ ข้าวที่ได้ ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เพื่อแนะนำส่งเสริมการเปิดตลาดให้เป็นที่รู้จักทั้งไทยและต่างประเทศ และในฤดูนาปี 2560/ 2561 ที่เพิ่งผ่านไป กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร อ.ต.ก. มกอช. และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงร่วมกันส่งเสริมปลูกในพื้นที่นาแปลงใหญ่ โดยให้สหกรณ์ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตเพื่อส่งต่อไปภาคเอกชน

นายอภิชาติ เผยว่า จากการนำหลักการตลาดนำการผลิต มาใช้ในการส่งเสริมปลูกข้าว กข 43 ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันหาตลาดแนะนำคุณภาพข้าว กข 43 เพื่อสำรวจว่า ที่ไหนต้องการซื้อข้าวพันธุ์นี้บ้าง จนในที่สุดได้คำสั่งซื้อมา 10,000 ตัน ตลาดใหญ่ยังคงเป็นจีน ที่ให้ความสนใจและสั่งซื้อมากเป็นพิเศษ เพื่อให้มีปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด การส่งเสริมปลูกในฤดูนาปี 2561 จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกไปยัง พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และอุทัยธานี รวมพื้นที่ปลูก 3,000 ไร่ แต่ยังคงได้ผลผลิตแค่ 700-800 ตันข้าวสาร

ดังนั้น การส่งเสริมการปลูกในรอบถัดไป (นาปี 2561/2562) ได้วางเป้าหมายพื้นที่เพาะปลูก 120,000 ไร่ ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ชัยนาท ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก นครปฐม แต่เนื่องจากบางพื้นที่เกษตรกรไม่สามารถทำให้แปลงนาปลอดพันธุ์ข้าวปลอมปน ข้าวติด ข้าวแดง ได้ทันฤดูเพาะปลูกที่จะถึง จึงส่งเสริมได้เพียง 30,000 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 9,000 ตันข้าวสาร ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของคำสั่งซื้อ

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัวอยู่ที่ระดับ 395-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 ท่ามกลางภาวะการค้ำที่ชะลอลง ขณะที่วงการค้ากำลังจับตามองไปที่กระแสข่าวเกี่ยวกับการทำสัญญาขายข้าวให้แก่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ และเมื่อเร็วๆ นี้ ทางกรเวียดนามได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกข้าวที่ช่วยลดอุปสรรคในการส่งออก เพื่อกระตุ้นให้มีการส่งออกมากขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ยกเลิกข้อบังคับที่กำหนดให้ บริษัทผู้ส่งออกข้าวต้องมีคลังสินค้าที่สามารถเก็บข้าวเปลือกได้อย่างน้อย 5,000 ตัน และมีโรงสีข้าวที่สามารถสีข้าวได้ไม่น้อยกว่า 10 ตันต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตามผู้ค้าข้าวกล่าวว่า การปรับปรุงกฎระเบียบในครั้งนี้นับว่าเป็นเพียงข้อกำหนดของรัฐบาลเท่านั้นซึ่งไม่มีผลโดยตรงต่อการค้าข้าวในตลาดที่ขึ้นอยู่กับภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศและราคาข้าวในตลาด

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลเวียดนามได้ออกพระราชกฤษฎีกาเลขที่ 107/2018 ตามข้อเสนอของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Minister of Industry and Trade) เพื่อใช้แทนพระราชกฤษฎีกาเลขที่ 109/2010 เพื่อช่วยให้การประกอบธุรกิจส่งออกข้าวสามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเดิมได้

ตามกฎหมายเปรียบเทียบได้กำหนดให้โรงสีและคลังเก็บสินค้าจะต้องตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่มีการส่งออกข้าว แต่กฎหมายใหม่ได้ยกเลิกการกำหนดขนาดของคลังสินค้าและกำลังการผลิตของโรงสี และผู้ค้าข้าวสามารถเช่าสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ได้โดยมีระยะเวลาเช่าขั้นต่ำห้าปีต่อสัญญา

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตส่งออกข้าวไม่สามารถที่จะนำคลังสินค้าและโรงสีข้าวซึ่งมีอยู่แล้วให้ผู้อื่นเช่าได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้ารายอื่นใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เพื่อขอรับใบอนุญาตส่งออก ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงการค้าในระดับท้องถิ่นจะทำงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบคลังสินค้าและโรงงานที่ผ่านการรับรองแล้ว

ส่วนผู้ค้าข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ข้าวอื่นๆไม่จำเป็นต้องได้รับใบรับรองใดๆ แต่ควรมีใบรับรองการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทและกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ทั้งนี้กฎหมายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2018 เป็นต้นไป

การส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กรกฎาคม) เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 3.698 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.788 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 14% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับในช่วง 7 เดือนแรกของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 3.244 ล้านตัน มูลค่า 1.408 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดหลักประกอบด้วย ประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 27% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด ตามด้วยประเทศอินโดนีเซีย สัดส่วน 18% และประเทศฟิลิปปินส์สัดส่วน 10%

โดยในช่วง 7 เดือนแรกผู้ส่งออกข้าวได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นาย Emmanuel Piñol รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (Agriculture Secretary) เปิดเผยว่า ได้เสนอต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ให้มีการนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีก 132,000 ตัน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนข้าวในหลายจังหวัดตอนใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการกวาดล้างการลักลอบนำเข้าข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority Council) เตรียมที่จะประชุมในวันที่ 28 สิงหาคมเพื่อพิจารณาการนำเข้าดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้ราคาส่งออกข้าวของทั้งเวียดนามและไทยเพิ่มสูงขึ้น

รายงานระบุว่าจังหวัดตอนใต้ของฟิลิปปินส์พึ่งพาการลักลอบนำเข้าข้าวจากประเทศไทยและเวียดนามซึ่งเชื่อว่านำเข้าผ่านทางรัฐซาบาร์ของมาเลเซีย และส่งผลให้ชาวนาต้องเลิกทำนาไปโดยปริยาย ภาวะการขาดแคลนข้าวส่งผลให้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นจนบางพื้นที่รัฐต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติ

เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้มีการพบปะหารือกันระหว่างนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียและประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าข้าวผ่านเขตพรมแดนของทั้งสองประเทศ

มีรายงานว่า บริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านแปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตรได้ยื่นข้อเสนอในการซื้อข้าวจำนวนประมาณ 2 ล้านตันต่อปี โดยดำเนินการในนามขององค์การอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority; NFA) เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนข้าวในประเทศ โดยเสนอที่จะนำเข้าข้าวไตรมาสละ 500,000 ตัน และจัดส่งให้แก่ NFA

ทั้งนี้ ผู้บริหารของเอกชนรายดังกล่าวได้กล่าวว่า บริษัทของเขาได้ยื่นข้อเสนอไปยัง NFA หลังจากที่ต้องซื้อข้าวของ NFA ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อไม่นานมานี้และส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เขายังกล่าวว่าการอนุญาตให้บริษัทเอกชนดำเนินการนำเข้าตามความต้องการของ NFA จะมีประสิทธิภาพและช่วยป้องกันไม่ให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

ก่อนหน้านี้ องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NFA) คาดว่าการนำเข้าข้าวผ่านระบบการนำเข้าขั้นต่ำ (Minimum Access Volume: MAV) จะเกิดความล่าช้าเล็กน้อย แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานในตลาด โดย NFA ได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการส่งมอบการนำเข้าข้าวล็อตแรกจำนวน 805,200 ตัน โดยมีกำหนดถึง 31 สิงหาคม 2561 แต่ทาง NFA ได้ทำการขยายเวลาไปจนถึง 15 กันยายน 2561 ทั้งนี้ NFA แจ้งว่า เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นที่กระทบกับเวียดนามและประเทศไทย ส่งผลต่อการนำเข้าข้าวมาয়ฟิลิปปินส์ รวมถึงเหตุผลอื่นๆ เช่น การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะนำเข้าข้าว หรือปัญหาในการจองเรือเนื่องจากความแออัด ของท่าเรือ โดย NFA ให้ความเชื่อมั่นว่าความล่าช้าดังกล่าวไม่ทำให้เกิดปัญหาในการจัดหาข้าวในตลาด เนื่องจากการนำเข้าข้าวล็อตที่สองของ MAV ปีที่แล้วซึ่งมากกว่า 250,000 ตัน เริ่มเข้ามาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

โดยในปี การนำเข้าในระบบ MAV มีการประมูลแบบเปิด ซึ่งมีผลมาจากการจองซื้อเกินกำหนด โดยยอดนำเข้าข้าว มีจำนวนทั้งสิ้น 805,000 ตัน แบ่งเป็น 467,000 ตัน นำเข้าไปยังเกาะลูซอน 153,000 ตัน ไปยัง Visayas และ 185,000 ตันไปยัง Mindanao ทั้งนี้ MAV หมายถึงปริมาณสินค้าเกษตรเฉพาะที่สามารถนำเข้าได้โดยมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่าซึ่งเป็นข้อผูกพันของฟิลิปปินส์ภายใต้บทบัญญัติแห่งความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้าขององค์การการค้าโลก โดยการนำเข้าข้าวของ MAV ทุกปีดำเนินการโดยภาคเอกชน

ทางด้านกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (The Philippines Department of Agriculture (DA)) ได้เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการพึ่งพาการนำเข้าข้าวและหันมาช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรในประเทศ

โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ชี้ว่าการพึ่งพาการนำเข้าข้าวจะนำไปสู่การลักลอบนำเข้า ซึ่งการลักลอบนำเข้ามักได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเขาระบุว่านโยบายการนำเข้าข้าวในปัจจุบันเป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของจำนวนคดีลักลอบนำเข้าเนื่องจากการนำเข้าข้าวที่ผิดกฎหมายจากผู้ค้าเอกชน

นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าการพึ่งพาการนำเข้ามากขึ้นและการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าวยังส่งผลให้เกษตรกรต้องเลิกเพาะปลูกข้าวเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีรายงานว่าประเทศฟิลิปปินส์สามารถที่จะพึ่งพาผลผลิตข้าวที่ผลิตได้ในประเทศได้แล้วประมาณ 93% ของความต้องการบริโภค

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

หน่วยงาน BULOG (the State Logistics Agency) ได้ประมาณการว่าในปี 2018 นี้ จะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.84 ล้านตัน โดยคาดว่าข้าวในล็อตสุดท้ายจะถูกส่งมาถึงอินโดนีเซียในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ ซึ่งในปี นี้ หน่วยงาน BULOG ได้รับอนุญาตให้นำเข้าข้าวได้ประมาณ 2 ล้านตัน โดยกำหนดระยะเวลาในการนำเข้าจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้

ด้านรัฐมนตรีกระทรวงการค้า (The Trade Minister) ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียได้สั่งการให้ BULOG ดำเนินการจำหน่ายข้าวในตลาดเพื่อช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อในอยู่ในระดับปกติ ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าที่จะควบคุมราคาข้าวในประเทศในอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ และไม่เกินราคาเพดานที่กำหนดไว้ที่ 9,450 รูเปียต่อกิโลกรัม หรือประมาณตันละ 650 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับในพื้นที่เขตเกาะชวา เขต Lampung และ เขต South Sumatra ส่วนในเขต Papua และ Maluku กำหนดไว้ที่ 10,250 รูเปียต่อกิโลกรัม หรือประมาณตันละ 705 เหรียญสหรัฐฯ

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Statistics Indonesia; BPS) รายงานว่า ในช่วงปี 2014-2017 อินโดนีเซียนำเข้าข้าวจำนวน 844,164 ตัน 861,601 ตัน 1.2 ล้านตัน และ 305,275 ตัน ตามลำดับ
ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the National Bureau of Statistics; NBS) รายงานว่า ผลผลิตข้าวฤดูการผลิตแรกของปีหรือข้าวต้นฤดู (early rice) หรือข้าวเบาในปีนี้มีประมาณ 28.59 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 4% ทั้งนี้ข้าวต้นฤดูจะเพาะปลูกในช่วงฤดูใบไม้ผลิและเก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูร้อน โดยพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูนี้ในปีนี้มีประมาณ 30 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 7% ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 0.936 ตันต่อไร่

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติยังแสดงให้เห็นถึงผลผลิตข้าวที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงรุกในช่วงที่มีการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานสินค้าเกษตรที่ลึกลับมากขึ้น มีการลดปริมาณน้ำฝน และการหมุนเวียนเพาะปลูกพืช ทั้งนี้ ข้าวต้นฤดูส่วนใหญ่ปลูกในมณฑล Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi และ Hainan

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ 51,873 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.06% จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 0.856 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,653 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 385.95 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน
ที่มา *Oryza.com*

เกาหลีใต้

หน่วยงาน Agro Fisheries & Food Trade Corporation (KAFTC) ได้จัดการประมูลซื้อข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice) จำนวนรวม 92,783 ตัน แบ่งเป็นข้าวกล้องเมล็ดกลางจำนวน 10,000 ตัน 2 ลีตและ 20,000 ตัน 3 ลีต และข้าวกล้องเมล็ดยาวจำนวน 12,783 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคมศกนี้ โดยรับลงทะเบียนจนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม และประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 กันยายนนี้ ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น.

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

มีรายงานว่า บริษัทส่งออกข้าวของอินเดีย 2 ราย คือ Sukhbir Agro Energy และ Pattabhi Agro Foods เตรียมที่จะส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาตีไปยังประเทศจีนล็อตแรกจำนวน 600 ตัน หลังจากที่ทั้งสอง

ประเทศได้ลงนามในพิธีสารด้านสุขอนามัยพืชและทางการเงินได้ส่งทีมงานมาตรวจรับรองโรงสีและโรงแปรรูปข้าวของอินเดียเมื่อไม่นานมานี้ ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวกำลังเจรจาในรายละเอียดของช่วงเวลาส่งมอบ ชนิดของข้าว และรายละเอียดจำเป็นอื่นๆ

นอกจากนี้ องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) ได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อขยายโอกาสการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวแม้ว่าค่าเงินรูปีจะยังคงมีทิศทางที่อ่อนค่าลงก็ตาม ขณะที่ภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศอ่อนตัวลง โดยเฉพาะประเทศบังคลาเทศที่ลดการนำเข้าในปีนี้ลงและหันไปใช้มาตรการในการจัดหาข้าวในประเทศแทนการนำเข้า โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 389-393 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงแล้วประมาณ 9%

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ของปีการผลิต 2018/19 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2018 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 223.02 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งในปีนี้ฤดูมรสุมที่พัดเออลมฝนจากด้านตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาในประทศซึ่งจำเป็นต่อการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif ปรากฏว่ามาเร็วกว่าปกติ แต่การกระจายตัวของฝนยังไม่ดีนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา (the Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า วันที่ 27 สิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา อินเดียมีปริมาณฝนตกต่ำกว่าระดับปกติประมาณ 6% โดยฝนที่ตกบริเวณภาคกลางของประเทศมีปริมาณน้ำฝนอยู่ในระดับค่าปกติ ส่วนคาบสมุทรทางภาคใต้มีปริมาณสูงกว่าค่าปกติประมาณ 9% ขณะที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกในระดับที่ต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 4% และ 27% ตามลำดับ ทั้งนี้ ฤดูมรสุมของอินเดียจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน ซึ่งฝนที่ตกในช่วงเวลานี้จำเป็นต่อการเพาะปลูกพืชของอินเดียในฤดูการผลิต Kharif

ทางด้านปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่งนั้น ณ วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 101.29 พันล้านลูกบาศก์เมตร สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 27% และเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ 23% ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วปริมาณกักเก็บไว้มีประมาณ 82.24 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 63% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,255,153 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,162,847 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 133,590 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 35.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 98,353 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,121,563 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.36% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,064,494 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 สิงหาคม

2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 10,331 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 257,282 ตัน ฝรั่งเศส 182,512 ตัน เนเธอร์แลนด์ 138,036 ตัน เยอรมนี 95,899 ตัน โปแลนด์ 93,935 ตัน อิตาลี 90,585 ตัน สเปน 91,437 ตัน โปรตุเกส 79,240 ตัน เบลเยียม 74,197 ตัน สาธารณรัฐเชค 38,327 ตัน สวีเดน 28,885 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 292,174 ตัน เพิ่มขึ้น 4.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 279,428 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 256,707 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 237,427 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 35,467 ตัน ลดลงประมาณ 15.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 42,001 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 1,125 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 129,820 ตัน กรีซ 50,235 ตัน สเปน 40,380 ตัน โปรตุเกส 36,485 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,054 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2560) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

อาร์เจนตินา

สถาบันสถิติแห่งชาติและสำมะโนประชากร (Instituto Nacional de Estadística y Censos) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี (มกราคม-กรกฎาคม) มีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 224,627 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 169,536 ตัน ข้าวกล้อง 39,774 ตัน และข้าวหัก 15,317 ตัน

ที่มา Oryza.com